



Nhìn lại hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

LÊ HỒNG ANH*

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội đất nước; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng là năm mở đầu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021... Do đó, đánh giá những kết quả cũng như hạn chế, yếu kém sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có ý nghĩa to lớn. Nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 được xác định là tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và chủ đề của các năm trước.

Hơn 4 năm qua, nhất là trong năm 2015, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, các địa phương, các cấp, các ngành trong cả nước đã làm được nhiều việc thiết thực, có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, có thể khái quát một số mặt nổi bật sau:

1- Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “làm theo” và gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát

triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, bồi đắp nhân cách con người Việt Nam theo yêu cầu của giai đoạn cách mạng hiện nay. Năm 2015, nhiều tỉnh ủy, thành ủy ban hành Chỉ

* Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng



Lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2014 - 2015)

ÁNH-TU-LIÊU

thị, Nghị quyết của Ban Thường vụ yêu cầu chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo các cấp theo tinh thần “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các địa phương, đơn vị.

2- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi dần vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, thành công việc thường xuyên, quan trọng và ngày càng thiết thực hơn, hạn chế được cách làm hình thức, qua loa, chiếu lệ. Các địa phương, đơn vị đã chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của cấp ủy, của lãnh đạo, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã được các cấp lãnh đạo tập trung giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân

dân vào Đảng và Nhà nước. Theo báo cáo của các địa phương, nhiều vấn đề bức xúc, tồn đọng nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm; có địa phương đã giải quyết dứt điểm tới 90% số vụ.

3- Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Kết quả này thể hiện cụ thể ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, tạo những chuyển biến bước đầu trong giải quyết những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng,

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, khắc phục một số biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Những tấm gương cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt gương mẫu hiến đất mở đường, đồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hoá ở cơ quan, đơn vị. Kết quả điều tra dư luận xã hội cuối năm 2015 cho thấy cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

4- Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, đã góp phần làm cho sinh hoạt chi bộ thiết thực, cụ thể hơn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương có Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tác động tích cực tới chất lượng công tác đảng của các đảng bộ cơ quan Trung ương.

5- Công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực, góp phần đẩy mạnh phong trào

thi đua yêu nước trong toàn quốc. Các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm mở nhiều chuyên mục về người tốt, việc tốt, tuyên truyền về các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật, ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm có chất lượng viết về người tốt, việc tốt, ca ngợi mặt tích cực, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng nhân cách con người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ban Bí thư tổ chức trao đợt II giải thưởng “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí” về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015 cũng dành nội dung quan trọng tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên, chúng ta cần nhận thức đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Về nhận thức, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng, về yêu cầu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

thành công việc thường xuyên, quan trọng. Kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị còn hạn chế. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng, chất lượng chưa cao. Chưa có sự gắn kết giữa “xây” và “chống” một cách hợp lý, hiệu quả. Việc cấp ủy phối hợp với chính quyền lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự tích cực và quyết tâm cao, nhiều nơi chưa giải quyết dứt điểm. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong các nhà trường, học viện còn chậm... Tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn bị xem nhẹ, thiếu cụ thể, hoặc đề ra nhưng thực hiện chưa tốt, thiếu kiểm tra, đôn đốc; chưa gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống, ảnh hưởng đến việc thực hiện Chỉ thị, đến niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Sắp tới, Ban Bí thư sẽ tổ chức Tổng kết 5 năm việc thực

hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và sẽ trình Bộ Chính trị về những nội dung cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho những năm tiếp theo. Để việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị không gián đoạn từ nay đến khi có quyết định mới, Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực giúp Ban Bí thư đã có hướng dẫn cụ thể, tôi xin lưu ý một số nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đưa việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và của từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không

được làm, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương.

Thứ hai, cụ thể hóa Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 1973/CT-TTg, về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan nhà nước. Kết quả thực hiện Chỉ thị các cơ quan này sẽ có tác động tích cực đối với xã hội. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công việc này.

Thứ ba, thực hiện Chỉ thị cần gắn chặt hơn nữa với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, các phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt các đoàn thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường chỉ đạo việc tuyên truyền một cách chủ động về các kinh nghiệm, mô hình làm tốt trong thực hiện Chỉ thị.

Thứ tư, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị đặt ra yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung khắc phục, giải quyết

dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm và thực tế đã mang lại những kết quả nhất định, cần được tiếp tục phát huy.

Thứ năm, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, vấn đề nêu gương của cán bộ lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu hết sức quan trọng. Ban Bí thư đã có Quy định số 101-QĐ/TW, trong đó nêu rất rõ các nội dung cần nêu gương và yêu cầu cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân giám sát. Nêu gương phải cụ thể, toàn diện, từ việc nhỏ đến việc lớn. Nhiều địa phương, đơn vị đã và đang triển khai thực hiện tốt nội dung nêu trên; đề nghị các đồng chí kiên trì, chủ động tiếp tục xây dựng thành các quy định, quy chế, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần nghiêm túc thực hiện.

Với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước ta ngày càng giàu hơn, to đẹp hơn, như mong muốn của Bác ■